



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา
โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา
โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565

การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการรับแบบคำขอขายไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน
สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565 โดยเรียงลำดับตามวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอ
ขายไฟฟ้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด

บัดนี้ การไฟฟ้านครหลวงจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ครั้งที่ 2 ดังมีรายชื่อ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า

27 ตุลาคม 2565



รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และstubน้ำเพื่อการเกษตร
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ลำดับ	ผู้ยื่นขอขายไฟฟ้า	ที่อยู่ของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก	กำลังการผลิต kWp
1	โรงเรียนท่าอิฐศึกษา	81/1 ม.6 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	198.000
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	อาคารสำนักงานวิทยบริการ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	168.950
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	บริเวณวิทยาลัย ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	173.310

ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น การไฟฟ้านครหลวงจะส่งรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอขายไฟฟ้า